

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN  
ĐƯỢC BẦU LÀM ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẨM PHẢ,  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ÔNG NHIỆM KỲ 2021-2026**

---

1. Tóm tắt trích ngang lý lịch của bản thân.

- Họ và tên: **NGUYỄN HẢI NINH**

- Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1972.

- Quê quán: Xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

- Thường trú: Khu Long Thạch A, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cẩm Phả, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông.

- Ứng cử 2 cấp: Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, Đại biểu HĐND phường Cửa Ông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Về hoạt động của HĐND thành phố Cẩm Phả nhiệm kỳ 2016 - 2021, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy, cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc thành phố; kế thừa và phát huy thành tựu, kinh nghiệm của các khóa trước, HĐND thành phố khóa XX đã đổi mới; nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo dân chủ, thực chất và hiệu quả; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định; đóng góp quan trọng và hiệu quả vào sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh. Hoạt động giám sát duy trì thường xuyên, bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp thể hiện trách nhiệm, bản lĩnh của HĐND thành phố trong việc đi "đến cùng" vấn đề, được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thuận và đánh giá cao. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân có nhiều đổi mới, hướng tới cơ sở. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua Thành phố đã triển khai Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị đền Cửa Ông, đã và đang được đầu tư với diện mạo khang trang, bề thế, tương xứng giá trị và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo người dân, du khách bốn phương. Năm 2016 Lễ hội Đền Cửa Ông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, năm 2018 Đền Cửa Ông được công nhận là di tích Quốc gia Đặc biệt. Trong thời gian vừa qua đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế;

Về hoạt động của HĐND phường Cửa Ông nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Đảng ủy, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức và hoạt động theo hướng dân chủ, thực chất, đạt hiệu quả; Duy trì các hoạt động giám sát, khảo sát trên các lĩnh vực, tích cực đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri; các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành chức năng quan tâm giải quyết. Việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp chu đáo, chất lượng các kỳ họp được nâng lên; nhiều Nghị quyết của HĐND đã được UBND phường đã cụ thể hoá bằng các kế hoạch, quyết định với các biện pháp chỉ đạo, điều hành, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội đề ra.



3. Tôi được Đảng ủy phường Cửa Ông giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, Đại biểu HĐND phường Cửa Ông khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được Ủy ban MTTQ thành phố Cẩm Phả lựa chọn, giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả khóa XXI, Ủy ban MTTQ phường Cửa Ông lựa chọn, giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND Phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Cẩm Phả và Cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Cửa Ông, cử tri và Nhân dân phường Cửa Ông.

- Tôi cũng ý thức được rằng HĐND thành phố Cẩm Phả, HĐND phường Cửa Ông nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả, kinh nghiệm hoạt động của HĐND và các vị đại biểu HĐND thành phố Cẩm Phả, HĐND phường Cửa Ông trong các nhiệm kỳ qua. Đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

- Từ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương tôi xin được trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

Hiện nay, Thành phố Cẩm Phả đang tập trung triển khai Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII, những năm qua kinh tế - xã hội Thành phố đã có bước phát triển mới như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cao so với bình quân chung của Tỉnh. Thu hút được nhiều Tập đoàn kinh tế lớn, nhà đầu tư chiến lược nghiên cứu, triển khai các dự án trọng điểm, động lực phát triển kinh tế trên địa bàn. Công tác y tế, giáo dục, an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, nhất là việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu.

Đối với phường Cửa Ông đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXIII, những năm qua kinh tế - xã hội đã có bước phát triển mới như: Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt gần 400 tỷ đồng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tổng số vốn hơn 80 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%; 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 16/16 khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “khu phố văn hóa”. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, không để phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, phức tạp. Tuy nhiên, một bộ phận Nhân dân đời sống, việc làm còn nhiều vất vả, khó khăn, kết cấu hạ tầng nhiều khu phố còn chưa đồng bộ, việc ô nhiễm môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp, dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp, các doanh nghiệp hoạt động gặp nhiều khó khăn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ cơ sở còn bất cập chưa tương

xúng... đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và đó là những vấn đề cần có thời gian giải quyết trong điều kiện hiện nay của Thành phố, của phường Cửa Ông.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND Thành phố khóa XXI, đại biểu HĐND phường Cửa Ông khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung vào những mục tiêu hành động sau:

(1). Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND thành phố vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

(2). Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và Nhân dân.

(3). Tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các quyết định của HĐND Thành phố, đảm bảo việc ban hành các cơ chế, chính sách vừa đúng quy định của Nhà nước, vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương.

(4). Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

(5). Thực hiện tốt chức năng của bản thân là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Ông, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức người lao động cùng với nhân dân phường Cửa Ông đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 đồng thời phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phấn đấu xây dựng phường Cửa Ông trở thành phường Du lịch tâm linh, dịch vụ, cảng biển, phát triển kinh tế gắn với phát huy giá trị di tích, di sản trên địa bàn, nhất là di tích quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông-Cập Tiên và Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội đền Cửa Ông, góp phần xây dựng thành phố Cẩm Phả giàu đẹp văn minh nghĩa tình.

Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, của cử tri và Nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để hoàn thiện mình và phải nghiêm túc thực hiện tốt phong cách công tác của người cán bộ đảng viên là trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với dân./.

**KÝ TÊN**

  
Nguyễn Khắc Ninh